

แผนอพยพคนไทยในศรีลังกา กรณีวิกฤตการณ์ (ปี 2553)

รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ
<p>1. ข้อมูลประเทศ</p> <p>ประเทศศรีลังกาเป็นเกาะในมหาสมุทรอินเดีย อยู่ทางตอนใต้ของอินเดีย ทิศเหนือและตะวันออกจรดอ่าวเบงกอล ทิศใต้และทิศตะวันตกจรดมหาสมุทรอินเดีย มีพื้นที่ทั้งหมด 65,610 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง คือ กรุงโคลัมโบ ตั้งอยู่ริมมหาสมุทรอินเดียทางภาคตะวันตกของประเทศ กรุงโคลัมโบอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 2,382 กิโลเมตร ใช้เวลาในการบิน 3 ชั่วโมง 15 นาที</p> <p>1.1 ผู้รับผิดชอบแผนอพยพ</p>	<p>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบเป็นผู้สั่งการ</p>
<p>2. ข้อมูลคนไทยในศรีลังกา</p> <p>2.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลคนไทยสม่ำเสมอ</p> <p>ปัจจุบัน มีคนไทย พำนักอยู่ในศรีลังกา ประมาณ 150 คน</p>	<p>รุ่งนภา</p>
<p>3. การเตรียมการ</p> <p>3.1 จัดทำรายละเอียดที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร (ที่พัก/ที่ทำงาน/มือถือ) รวมทั้งอีเมลล์ของคนไทยในศรีลังกา</p> <p>3.2 แจ้งคนไทยทราบช่องทางติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ (หมายเลขโทรศัพท์ โทรสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ และบ้านพักของข้าราชการ) และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน</p>	<p>รุ่งนภา</p> <p>วิชชเยนทร์</p>
<p>4. การดำเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องใช้แผน</p> <p><u>ขั้นที่หนึ่ง: เหตุฉุกเฉิน</u></p> <p>4.1 สืบเสาะข่าวให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานของศรีลังกาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถานเอกอัครราชทูตกลุ่ม Co-chair ASEAN และสำนักงานขององค์การระหว่างประเทศ</p> <p>4.2 แจ้งคนไทยทราบเป็นระยะ ถึงสถานการณ์ โดยช่องทางติดต่อที่เหมาะสม ขณะเกิดสถานการณ์ (โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์ เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ) และให้คำแนะนำในการเดินทางออกนอกประเทศโดยสายการบินพาณิชย์ อาทิ สายการบินไทย สายการบินศรีลังกา สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค</p>	<p>อทป.ณรงค์ / นารีตา</p> <p>รุ่งนภา / วิชชเยนทร์</p>

รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ
<p>4.3 ย้ายอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมด ไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ</p> <p>4.4 ทำลายเอกสารลับ เปลี่ยนรหัสเครื่องส่ง OC</p> <p>4.5 จัดการเรื่องการเงิน และเครื่องอุปโภคบริโภค โดยถอนเงินจากบัญชีของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นเงินสดในมือในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และเงินท้องถิ่น พร้อมทั้งสำรองอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค และของใช้ที่จำเป็น (อาทิ ไฟฉาย ถ่าน เทียนไข ไม้ขีดไฟ)</p>	<p>บุญยวีร์</p> <p>อทป.ณรงค์ / บุญยวีร์</p> <p>บุญยวีร์ / คำม่วน</p>
<p>ขั้นที่สอง เหตุฉุกเฉินยิ่ง ถึงระดับต้องอพยพไปยังที่ปลอดภัย</p> <p>4.6 แจ้งคนไทย ตามช่องทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล และเว็บไซต์ให้ไปพักรวมกันที่ ทำเนียบเอกอัครราชทูต</p> <p>4.7 จัดสถานที่พำนักที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต แยกบุคคลและเพศให้เหมาะสม</p> <p>4.8 จัดพาหนะขนย้ายคนไทย จากที่พัก>ทำเนียบ>ท่าอากาศยาน</p> <p>4.9 ร้องขอมาตรการและการดำเนินการรักษาความปลอดภัยจากทางการศรีลังกาแก่คนไทย ในตัวบุคคล-สถานที่ (สำนักงาน ทำเนียบ บ้านพัก ยานพาหนะ) และเอกสารผ่านกระทรวงการต่างประเทศ และ/หรือ ตรงไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบของศรีลังกา</p> <p>4.10 ประสานสายการบินไทยและสายการบินพาณิชย์อื่น ๆ ในการเตรียมอพยพคนไทยออกนอกประเทศ</p>	<p>รุ่งนภา / วิชเชนทร์</p> <p>บุญยวีร์ / คำม่วน</p> <p>อทป.ณรงค์ / นารีตา</p> <p>อทป.ณรงค์ / รุ่งนภา</p> <p>รุ่งนภา / วิชเชนทร์</p>
<p>ขั้นที่สาม : สถานการณ์รุนแรงถึงขั้นต้องอพยพออกจากประเทศศรีลังกา กลับประเทศไทย</p> <p>4.11 ดำเนินการตามข้อ 4.6 – 4.10</p> <p>4.12 ดำเนินการตามข้อ 5</p>	
<p>5. การเคลื่อนย้ายคนไทยกลับประเทศไทย</p> <p>ดำเนินการอพยพทางอากาศ โดยแผนหลักให้ใช้ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ กรุงโคลัมโบ (BIA-Bandaranaik International Airport) เว้นแต่ปิด หรือ ไม่ปลอดภัย หรือได้รับความเสียหาย ให้ขออนุญาตใช้ท่าอากาศยานทหารเป็นแผนสำรอง</p>	

รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ
<p>5.1 ยานพาหนะ (แผนหลัก) : เครื่องบินการบินไทย</p> <p>โดยเที่ยวบินปกติของสายการบินไทย Airbus 330 จุ 293 ที่นั่ง (4 เที่ยวบิน: คีน อังคาร พุธ ศุกร์ และอาทิตย์) หรือปรับเปลี่ยนเครื่องบินตามความจำเป็นตามสถานการณ์ อาทิ เครื่อง Boeing 777 จุ 338 ที่นั่ง หรือ Boeing 747 จุ 405 ที่นั่ง (หากจำเป็นต้องใช้) นอกจากนี้ อาจใช้เครื่องบินพาณิชย์อื่นด้วย</p> <p>(แผนสำรอง): เครื่องบินและเที่ยวบินพิเศษ โดยแจ้งกระทรวงการต่างประเทศให้ดำเนินการ เช่น เครื่องบิน C-130</p> <p>(แผนสำรอง): เครื่องบินสายการบินพาณิชย์อื่น โดยอพยพคนไทยจากประเทศศรีลังกาไปยังประเทศอินเดีย ซึ่งมีสายการบินที่บินตรงจากกรุงโคลัมโบไปยังเมืองเจนไน ใช้เวลาในการบิน 1 ชั่วโมง 20 นาที (สำหรับสายการบินศรีลังกา) หรือ 1 ชั่วโมง 25 นาที (สำหรับสายการบิน Air India / Jet Airways) หรือ 1 ชั่วโมง 40 นาที (สำหรับสายการบิน JetLite)</p>	<p>อทป.ณรงค์ / การบินไทย</p> <p>อทป.ณรงค์ / การบินไทย / อรรถพล</p> <p>อทป.ณรงค์ / รุ่งนภา / คำม่วน</p>
<p>5.2 ท่าอากาศยาน (แผนหลัก): ใช้ท่าอากาศยานกรุงโคลัมโบ (BIA) ซึ่งเป็นท่าอากาศยานพาณิชย์</p> <p>(แผนสำรอง): ท่าอากาศยานกองทัพอากาศศรีลังกาที่เมือง Ratmalana</p>	<p>อทป.ณรงค์ / อรรถพล</p>
<p>5.3 เส้นทางอพยพ (แผนหลัก) โดยรถยนต์ ใช้เส้นทางปกติ Negombo-Colombo จากท่าเนียบ ไปยังท่าอากาศยาน BIA (30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง)</p>	<p>รุ่งนภา / คำม่วน</p>
<p>5.4 พาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายคนไปท่าอากาศยาน: ใช้รถยนต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งได้รับเอกสิทธิ์ทางการทูตเป็นหลัก หากไม่เพียงพอ ให้จัดหาโดยการยืม หรือเช่า โดยมีรถยนต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ นำขบวนตามด้วยรถยนต์ที่บรรทุกคนไทย ทั้งนี้ ให้ประสานกับฝ่ายศรีลังกาให้จัดเจ้าหน้าที่คุ้มกันขบวนรถด้วย (การจัดลำดับบุคคล ตามข้อ 6)</p>	<p>รุ่งนภา / วิชชเยนทร์ / นารีตา / คำม่วน</p>

รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ
<p>5.5 ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามแผนหลักหรือแผนสำรอง แจ้งกระทรวงการต่างประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา สำนักงานการบินไทย ที่กรุงโคลัมโบ เพื่อขออนุมัติ หรือเพื่อทราบ หรือเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ อาทิ การขออพยพ การขอเครื่องบินพิเศษ การขอ flight clearance การขออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยและการคุ้มกัน การขอใช้ท่าอากาศยาน การขออนุญาตผ่านเขตพิเศษ เป็นต้น</p> <p>5.6 การอำนวยความสะดวกในจุดต่างๆ : ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งสำนักงานการบินไทย ที่กรุงโคลัมโบ ไปอำนวยความสะดวกที่ท่าอากาศยานฯ และจุดอื่น โดยพิจารณาจัดสรรให้เหมาะสมกับสถานการณ์และจำนวนบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัดด้วย</p>	<p>อทป.ณรงค์ / รุ่งนภา</p> <p>ทีมไทยแลนด์ (โคลัมโบ)</p>
<p>6. ลำดับบุคคลที่จะอพยพ</p> <p><u>กลุ่มแรก</u> เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนป่วยและผู้ที่มีโรคประจำตัวร้ายแรง</p> <p><u>กลุ่มที่สอง</u> คนไทยที่เหลือและคู่สมรส หรือบุคคลในครอบครัวและผู้ติดตามของข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และของบริษัทการบินไทย</p> <p><u>กลุ่มสุดท้าย</u> ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และพนักงานการบินไทย</p> <p><u>กรณีอื่น</u></p> <p>สำหรับ คนไทยผู้ประสงค์จะอยู่ในศรีลังกาต่อไป หรือจะเดินทางไปประเทศอื่น อาทิ ตามคู่สมรส เป็นต้น ให้จัดบันทึกความประสงค์และรายละเอียดไว้เป็นหลักฐาน</p>	<p>วิชชเณทร์ / นารีตา</p>
<p>7. งบประมาณในการให้ความช่วยเหลือและอพยพคนไทย</p> <p>7.1 กรณีอพยพไปอยู่ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เป็นการชั่วคราว สำหรับคนไทย ข้าราชการ สอท. และพนักงานการบินไทย 180 คน ประมาณ 3 วัน วันละ 3 มื้อ</p> <p>- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 180 X 3 X 3 X 1,000 <u>1,620,000</u> ไร่</p> <p>- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ <u>360,000</u> ไร่</p>	<p>อทป.ณรงค์ / ปุณยวีร์</p>

รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ
<p>7.2 ค่าเช่ารถเพื่อเดินทางไปยังสนามบิน (กรณีไม่สามารถใช้รถยนต์ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้) รถบัส 40 ที่นั่ง 6 คัน 22,000 X 6 <u>132,000</u> รูปี</p> <p>7.3 ค่าพนักงานและเจ้าหน้าที่ศรีลังกาที่จะต้องดำเนินการเรื่องอุปกรณ์และ ความสะดวก <u>150,000</u> รูปี</p> <p>7.4 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินการบินไทย เส้นทางโคลัมโบ-กรุงเทพ 180 X 40,000 <u>7,200,000</u> รูปี</p> <p>7.5 ค่าบริการในการใช้สนามบินและอื่น ๆ กรณีใช้เครื่องบิน กองทัพอากาศไทย (เช่น C-130) ในการอพยพ <u>400,000</u> รูปี</p> <p>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,862,000 รูปี หรือ 2,958,600 บาท (1 รูปี เท่ากับ 0.30 บาท)</p>	
<p>8. กรณีไม่อาจบินตรงเส้นทางกรุงโคลัมโบ-กรุงเทพฯ ต้องพิจารณาใช้เส้นทางอื่น</p> <p>8.1 อพยพคนไทยจากประเทศศรีลังกาไปยังประเทศอินเดีย ซึ่งมีสายการบินที่ บินตรงจากกรุงโคลัมโบไปยังเมืองเจนไน ใช้เวลาในการบิน 1 ชั่วโมง 20 นาที (สำหรับสายการบินศรีลังกา) หรือ 1 ชั่วโมง 25 นาที (สำหรับสายการบิน Air India / Jet Airways) หรือ 1 ชั่วโมง 40 นาที (สำหรับสายการบิน JetLite)</p> <p>8.2 ให้พิจารณากำหนดแผนเป็นการเฉพาะตามสถานการณ์ โดยหารือร่วมกับ ทีมไทยแลนด์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ</p>	<p>อทป.ณรงค์ / รุ่งนภา / คำมวน</p> <p>ทีมประเทศไทย (โคลัมโบ)</p>